
( ส ำเนำ ) 

บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

สภำเทศบำลต ำบลปรำงคกู่์ 

กำรประชมุสภำเทศบำล สมยัสำมญั  สมยัที ่1/2567   

วนัที ่ 1  มนีำคม  25๖7  เวลำ  10.00  น. 

 ณ หอ้งประชมุสภำเทศบำลต ำบลปรำงคกู่์ 

……………………………………………………… 

ผูม้ำประชมุ 

 

ล ำด ั

บที ่

ชือ่ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำยเ

หตุ 

1. นายเทพธนกลุ       

จนัทรสาร 

ประธานสภาเทศบาล เทพธนกลุ       

จนัทรสาร 

 

2. นายปรชีา             

เหล่าด ี

รองประธานสภาฯ ปรชีา             

เหล่าด ี

 

3. นายแดง               

จนัทอง 

สมาชกิสภาเทศบาล แดง               

จนัทอง 

 

4. นายจรสัพงษ ์         

ม่วงอ่อน 

สมาชกิสภาเทศบาล จรสัพงษ ์         

ม่วงอ่อน 

 

5. นายเส็ง                

ค าเสยีง 

สมาชกิสภาเทศบาล เส็ง                

ค าเสยีง 

 

6. นางสาวรชันี          

แหวนวงษ ์

สมาชกิสภาเทศบาล รชันี              

แหวนวงษ ์

 

7. นางสาวสริเิรยีม      

อสพิงษ ์

สมาชกิสภาเทศบาล สริเิรยีม          

อสพิงษ ์

 

8. นายประวทิย ์        

จนัทะวงษ ์

สมาชกิสภาเทศบาล ประวทิย ์        

จนัทะวงษ ์

 

9. นายวทิยา             

ไชยปัญญา 

สมาชกิสภาเทศบาล วทิยา            

ไชยปัญญา 

 

10. นางสนิ                

แหวนวงษ ์

สมาชกิสภาเทศบาล สนิ                

แหวนวงษ ์

 

11. นางไสว               สมาชกิสภาเทศบาล ไสว                



บุญหอม บุญหอม  

ผูไ้ม่มำประชมุ 

ล ำดบั

ที ่

ชือ่ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำยเ

หตุ 

1 นางสภุาพร           

เรยีงทอง 

สมาชกิสภาเทศบาล สภุาพร           

เรยีงทอง 

 

ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 
 

ล ำดบั

ที ่

ชือ่ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำ

ยเห

ตุ 

1. นายไพ           บุญชว่ย รองนายกเทศมนตร ี ไพ             บุญชว่ย  

2. นายวจิติร        

แหวนวงษ ์

รองนายกเทศมนตร ี วจิติร          

แหวนวงษ ์

 

3. นายประเสรฐิ    

แหวนวงษ ์

เลขานุการนายกเทศม

นตร ี

ประเสรฐิ      

แหวนวงษ ์

 

4. ร.ต.อ.อภชิาต ิ       

จวิขนุทด 

ทีป่รกึษานายกเททศม

นตร ี

อภชิาต ิ       

จวิขนุทด 
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ล ำดบั

ที ่

ชือ่ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชือ่ หมำ

ยเห

ตุ 

5. นางวไิลวรรณ        

พาสดา 

หวัหนา้ส านักปลดัเทศ

บาล 

วไิลวรรณ      

พาสดา 

 

6. นายณัฐพงศ ์        

อสพิงษ ์

ผูอ้ านวยการกองการศึ

กษา 

ณัฐพงศ ์       

อสพิงษ ์

 

7. นางสาวเกษร        

วงศเ์ศษ 

นิตกิรช านาญการ เกษร           วงศเ์ศษ  



8. นายชนิวตัร ์         

แหวนวงษ ์

ผช.นักวเิคราะหน์โยบ

ายฯ 

ชนิวตัร ์        

แหวนวงษ ์

 

9. นางนุชจริา           

สงสยั 

ผูช้ว่ยนักทรพัยากรบุค

คล 

นุชจริา          สงสยั  

10. นางสาวมาลนีิ        

แสงมาศ 

ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุ

การ 

มาลนีิ           

แสงมาศ 

 

 เ มื่ อ ส ม า ชิ ก ม า ค ร บ อ ง ค ์ ป ร ะ ชุ ม แ ล ้ ว   เ ล ข า ฯ 

ไดเ้ชญิสมาชกิทุกท่านเขา้หอ้งประชมุและแจง้ใหส้มาชกิทุกท่านลงลายมอืชือ่ในสมุด

บันทึกรายงานการประชุม  และเชิญ ประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรตันตรยั 

ไหวพ้ระสวดมนตแ์บบย่อ เสรจ็แลว้กล่าวเปิดประชมุตามระเบยีบวาระต่อไป 

ประธำน ฯ เร ียนท่านนายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรต ิ  

ท่ าน ปลัด เทศบ าล    เจ ้าหน้ าที่ เท ศบาล ทุ ก  ๆ  ท่ าน  

ที่ ไ ด ้ ใ ห ้ เ กี ย ร ติ เ ข ้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ส ภ า 

ในวนันี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ สมัยที่  1  

ข อ ง ปี  25๖ 7    

ต่อไปผมขอด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระเลยนะครบั  

ระเบยีบวำระที ่ 1 เร ือ่ง   ประธำนแจง้ทีป่ระชมุทรำบ     

ประธำน ฯ วนันีม้ีสมาชกิสภาเทศบาลลา  1 ท่าน คอืท่าน ส.ท.สุภาพร  

เรยีงทอง  ครบั  ใครมีเร ือ่งจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบไหมครบั  

ถา้ไม่มผีมขอเขา้สู่ระเบยีบวาระที ่๒ ต่อไปนะครบั 

มตทิีป่ระชมุ   รบัทรำบ 

ประธำน ฯ    ต่อไปขอเขา้สู่ระเบยีบวาระที ่๒ ครบั 

ระเบยีบวำระที ่  2            เร ือ่ง   รบัรองรำยงำนกำรประชมุคร ัง้ทีแ่ลว้  ( 

26  ธนัวำคม   2566 ) 

ประธำน ฯ ตามที่เจา้หนา้ที ่ ไดส้่งหนังสือเชญิประชมุ  ไม่นอ้ยกว่า  3  

ว ั น   

ทุกท่านไดศ้กึษามาพอสมควรแลว้อยากใหต้รวจสอบดูอกีค

ร ัง้หน่ึง ใหเ้วลา  5 นาทีครบั ว่ามีตรงไหนขาดตกบกพรอ่ง 

หรือจะแกไ้ขตรงไหนบ ้าง  ขอเชิญ ท่าน ส.ท.สิร ิเร ียม  

อสพิงษ ์ ครบั 



นำงสำวสิรเิรยีม อสิพงษ ์  สมำชิกสภำฯ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน  ท่ าน ส ม าชิ ก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ 

เจา้หน้าที่เทศบาลทุก ๆ ท่าน หน้าที่  3   บรรทัดที่  19  

สมาชกิท่านใดดว้ย  เปลีย่นเป็นสมาชกิท่านใดเห็นดว้ย  ค่ะ  

ประธำนสภำ ฯ ขอบคุณท่าน ส.ท.สิรเิรยีม  อสิพงษ ์ ครบั ขอเชญิท่าน 

ส.ท.วทิยา  ไชยปัญญา ครบั 

น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า 

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน   ท่ าน สม าชิก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ   

เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลทุก ๆ ท่าน หนา้ที่ 1  ล าดบัที ่ 11  มีช ือ่ 

ส.ท.รชันี  แหวนวงษ ์ซ า้กนั 2 คร ัง้  ครบั 
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ประธำนสภำ ฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ท่ า น วิ ท ย า   ไ ช ย ปั ญ ญ า  ค ร ับ 

ขอแกไ้ขรายงานการประชมุ  แกไ้ขจากสมาชกิท่านใดดว้ย  

เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด เ ห็ น ด ้ ว ย  

ใครเห็นดว้ยทีจ่ะใหแ้กไ้ข ยกมอืขึน้ครบั    

มตทิีป่ระชมุ เอกฉนัท ์

ประธำนสภำ ฯ หนา้ที ่ 1  แกไ้ขจากนางสาวรชันี  แหวนวงษ ์ เป็นนางสิน  

แหวนวงษ ์ ครบั   ใครเห็นดว้ยทีจ่ะใหแ้กไ้ข  ยกมอืขึน้ครบั    

มตทิีป่ระชมุ   เอกฉนัท ์

ประธำน ฯ ต่อไปจะเป็นการขอมตริบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ทีแ่ลว้  

เมือ่วนัที ่ 26  ธนัวาคม  2566  

สมาชกิท่านใดเห็นควรรบัรองรายงานการประชมุคร ัง้ทีแ่ลว้  

ขอใหย้กมอืขึน้ครบั 

มตทิีป่ระชมุ   เ อ ก ฉั น ท ์   เ ป็ น อ ั น ว่ ำ  

สภำมมีตริบัรองรำยงำนกำรประชมุ  เมือ่วนัที ่ 26             

                                    ธนัวำคม  2566    

ประธำน ฯ ต่อไปขอเขา้สู่ระเบยีบวาระที ่๓ ครบั 



ระเบยีบวำระที ่  3 เร ือ่ง  กำรก ำหนดสมยัประชุมสำมญั ประจ ำปี พ.ศ. 

2567 และวนัเร ิม่สมยัประชุมสำมญั สมยัแรกของปี 

พ.ศ. 2568 

ประธำน ฯ ขอเชญิเลขานุการสภา   คณุวไิลวรรณ   พาสดา   ครบั 

นำงวิไลวรรณ พำสดำ  เลขำนุกำรสภำฯ เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ 

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน   ท่ าน ส ม าชิก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ 

เจ า้หน้าที่ เทศบาลทุก  ๆ ท่าน  ส าหรบั ระเบียบวาระนี ้

เป็นการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2567  

แ ล ะก า ห น ด วัน เร ิ่ม ป ร ะชุ ม ส มั ย แ รก ข อ ง ปี  2 5 6 8 

วนันีเ้ราเร ิม่ประชมุสมยัแรกของปี 2567  จะตอ้งก าหนดอีก 

3 สมัยในปี นี้  แลว้ค่อยก าหนดสมัยแรกของปี  2568 

จ ะอ ธิ บ า ย ให ้ ฟั ง ว่ า ส มั ย ป ร ะชุ ม ที่ แ ล ้ว  ส มั ย ที่  2 

เราเร ิม่ เดือนมิถุนายน สมัยที่ 3 เราเร ิม่ เดือน สิงหาคม 

เพราะว่าเดอืนสงิหาคมจะเกีย่วกบัเร ือ่งของงบประมาณรายจ่

า ย ป ร ะ จ า ปี  

ผูบ้รหิารจะตอ้งเสนองบประมาณใหท้ันภายในวนัที  15  

สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งสมัยที่  3 ตอ้งก าหนดไวอ้ยู่แลว้ 

แ ล ะ ส มั ย ที่  4  เ ดิ ม ก็ คื อ เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  

สมัยแรกของทุกปีเราจะก าหนด 1 กุมภาพันธ ์ ของทุกปี 

แ ต่ ปี นี้ ท่ า น ส ม า ชิ ก ไ ด ้ แ จ ้ ง ม า ว่ า  ส มั ย ที่  4 

ไ ม่ อ ย า ก ใ ห ้ ป ร ะ ชุ ม จ น ถึ ง ว ั น สิ ้ น ปี 

ท่านสมาชกิอยากจะขอเปลีย่นแปลงใหม้าเป็นประมาณวนัที ่ 

20 พฤศจกิายน และนับไปอกี 30 วนั  ซ ึง่จะตรงกบัวนัที ่ 19  

ธ ั น ว า ค ม   ใ ห ้ เ ป็ น ส มั ย ที่  4  

อั น นี้ ก็ แ ล ้ ว แ ต่ ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า น ะ ค ะ  

ซึ่ ง ใ น ห ้ ว ง เ ดื อ น ธั น ว า ค ม 

จ ะ เป็ น ก า รติ ด ต า ม แล ะป ร ะ เมิ น ผ ล แผ น พัฒ น าฯ  

ก็สรุปเลยนะคะว่า  ที่ล็อคไวม้ีเดือนมิถุนายน  สิงหาคม  

ธ ันวาคม สมัยแรกของปี  2568   เร ิ่ม  1   กุมภาพันธ ์ 

แต่สมาชกิสภาก็สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดเ้พราะว่าไม่ได ้

ล็อคดว้ยกฎหมาย  จงึน าเรยีนเพือ่สภาไดร้บัทราบค่ะ   
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ประธำนสภำ ฯ ข อ บ คุ ณ คุ ณ วิ ไ ล ว ร ร ณ   พ า ส ด า   ค ร ั บ 

ที่ ช่ ว ย แ น ะ น า ข ้ อ ก ฎ ห ม า ย 

มีท่านใดเห็นดว้ยกบัการก าหนดวนัประชุมสภาไหมครบั   

ถา้ไม่มผีมจะก าหนดเลยนะครบั  

 ในการก าหนดวนัประชมุสภา  1 ปี  จะมีการประชมุ 4 คร ัง้  

คอื 

 - สมัยที่   1   เดื อนกุมภ าพันธ  ์  เร ิ่ม  1   กุ มภาพัน ธ ์  

มกี าหนด  30 วนั  

 - ส มัยที่   2   เดื อน มิ ถุ น ายน      เร ิ่ม  1    มิ ถุ น ายน    

มกี าหนด  30 วนั  

 - ส มัย ที่   3   เดื อน สิ งห าคม       เร ิ่ม  1    สิ งห าค ม    

มกี าหนด  30 วนั  

 - สมยัที ่4   เร ิม่วนัที ่ 20  พฤศจกิายน  มีก าหนด  30  วนั 

และวนัเร ิม่สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถดัไป เร ิม่ 1 

กุ ม ภ า พั น ธ ์   มี ก า ห น ด  3 0  วั น  

ใ ค ร เ ห็ น ส ม ค ว ร ห รื อ จ ะ แ ก ้ ไ ข อ ย่ า ง ไ ร  

ถ ้ า ไ ม่ มี ผ ม จ ะ ข อ ม ติ น ะ ค ร ั บ  

สมาชกิท่านใดเห็นดว้ยขอใหย้กมอืขึน้ครบั   

มตทิีป่ระชมุ เ อ ก ฉั น ท ์ 

เป็นอ ัน ว่ำสภำมีมติก ำหนดสมัยประชุมสำม ัญ 

ป ร ะจ ำ ปี  พ .ศ .2 5 6 7   แ ล ะว ัน ป ร ะชุ ม ส ภ ำ 

สมยัแรกของปี พ.ศ.2568  ดงันี ้

 สมยัประชุมสำมญั  สมยัที ่๒  เร ิม่วนัที ่๑ มิถุนำยน  

มกี ำหนด ๓๐ วนั 

สมยัประชุมสำมญั  สมยัที ่๓  เร ิม่วนัที่ ๑ สิงหำคม   

มกี ำหนด ๓๐ วนั 

    สมัย ป ร ะชุ ม ส ำม ัญ   ส ม ัยที่  ๔   เร ิ่ม ว ัน ที่  2 0 

พฤศจกิำยน   มกี ำหนด ๓๐ วนั  



    สมยัประชุมสำมญั สมยัแรกของปี พ.ศ. 2568  เร ิม่  

1  กุมภำพนัธ ์ 2568    

    มกี ำหนด  30  วนั        

  

ประธำน ฯ   ต่อไปขอเขา้สู่ระเบยีบวาระที ่4 ครบั 

ระเบยีบวำระที ่  4 เร ือ่ง ญตัตนิำยกเทศมนตร ี เร ือ่ง 

ขออนุมตัโิอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2567 ไปต ัง้จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ในหมวดค่ำครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 

(ค่ำครุภณัฑ)์ 

ประธำน ฯ ขอเชญิคณะผูบ้รหิารครบั  

นำยไพ   บุญชว่ย   รองนำยกฯ  เ ร ี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ 

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน   ท่ าน ส ม าชิก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ 

เ จ ้ า ห น้ า ที่ เ ท ศ บ า ล ทุ ก  ๆ  ท่ า น 

วัน นี้ผ ม ได ้ร ับ มอบหมายจาก ท่ านนายก เทศมนตร ี

เน่ืองจากท่านติดภารกิจ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ 

ญั ต ติ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี   เ ร ื่ อ ง  

ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2567  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภ ัณฑ ์

ที่ดิน และสิ่ งก่ อสรา้ งนายก เทศมนตรีต าบลปรางค ก์ู ่ 

มีความประสงคข์ออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปรางคก์ู ่ 

ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2567  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด    ค่าครุภณัฑ ์ 

โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี ้ 

 

 

                    

/หลกัการ... 
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หลกัการ  

ตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  

เทศบาลต าบลปรางคก์ู ่   ไม่ไดต้ ัง้งบประมาณ ค่ำครุภณัฑ ์

ค่ำจดัซือ้เคร ือ่งปรบัอำกำศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ไว ้

จงึขอโอนงบประมาณเพือ่ตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี ้

   

ดำ้น/แผน/งำน/หมวด งบประมำณ 

อนุมตั(ิบำท) 

โอนลด 

แผนงำน  สาธารณสุข 

ง ำ น  

บรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 

หมวด  ค่าครุภณัฑ ์

45,500 แผนงำน สาธารณสุข 

งำน บรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  

หมวด  เงินเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)  

- เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ 

   - 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนขา้ราชการ 

หรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ประจ าปี ฯ ตัง้ไว ้ 761,000  

บาท 

คงเหลอืก่อนโอน       521,175  บ.โอนลดคร ัง้นี ้            

45,500  บ.คงเหลอืหลงัโอน       475,675  บ.  

                                                      

/เหตุผล. . . 
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เหตุผล 

  เ น่ื อ ง จ า ก ก ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 

มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ อ นุ มั ติ จ ั ด ซื ้ อ เ ค ร ื่ อ ง ป ร ั บ อ า ก า ร ใ ห ม่ 

เ น่ื อ ง จ า ก เ ค รื่ อ ง ป ร ั บ อ า ก า ศ ที่ มี อ ยู่ แ ล ้ ว เ สี ย 

และจากการประเมินในเบือ้งตน้การซ่อมไม่คุม้ก ับเงินงบประมาณที่ตอ้งเสียไป 

ผู ้ บ ร ิ ห า ร ท ้ อ ง ถิ่ น   พิ จ า ร ณ า แ ล ้ ว เ ห็ น ว่ า  

มีความจ าเป็นตอ้งจัดซือ้เคร ือ่งปรบัอากาศใหม่มาแทนเครือ่งปรบัอากาศเดิม  

แต่เทศบาลฯ ไม่ไดต้ ัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในหมวด    

ค่ า ค รุภัณ ฑ ์  ค่ า จัด ซื ้อ เค ร ื่อ งป ร ับ อ าก าศ   ใน แผ น งาน ส า ธ า รณ สุ ข  

งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุขไว ้ จงึขออนุมตัโิอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  

จ านวน  1  เคร ือ่ง  เป็นเงนิ  45,500  บาท  (สีห่มืน่หา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น)   

     เ พื่ อ ใ ห ้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  

ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ้ 

27 การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด 

ที่ท าใหล้ ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่ 

  จงึเรยีนมาเพือ่สภาเทศบาลต าบลปรางคก์ูพ่จิารณาอนุมตั ิ

ประธำน ฯ ขอบคณุครบั มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายไหมครบั 

ขอเชญิท่าน ส.ท.วทิยา ไชย-ปัญญา  ครบั 

น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า  

ตามที่ท่านรองนายก ฯ ไดเ้สนอค าขอโอนงบประมาณ 

จ านวน  45,000 บาท   เพื่ อจ ัดซือ้ เคร ื่อ งป ร ับอากาศ 

ใ ห ้ ท า ง ก อ ง ส า ธ า รณ สุ ข  ก็ คื อ ว่ า แ อ ร ์มั น เสี ย 

แ ล ะ เ ร า ไ ม่ ไ ด ้ ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ เ อ า ไ ว ้ 

ผมไม่ไดต้ิดใจว่าจะซือ้หรอืไม่ซ ือ้แต่ผมติดใจตรงที่ว่า เงิน 

45,000 บาท เน่ีย มันไม่มีการล็อคสเป็ค ว่ายี่หอ้อะไร  

ผมอยากฝากคณะกรรมการ  อย่าเอาเงินไปซือ้ของไม่ด ี

เกรดต ่า พวกเราส่วนใหญ่จะเอาเงินแพงไปซือ้ของโหล 

ใ น ร า ค า แ พ ง 

อยากฝากท่านประธานและคณะกรรมการจดัซือ้ดว้ยว่า  



ให ้รกัษาผลประโยชน์และทรพัยส์ินของทางราชการ  

ขอบคณุครบั 

ประธำนสภำ ฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น  ส .ท . วิ ท ย า   ไ ช ย ปั ญ ญ า  ค ร ับ 

มีท่านใดจะอภิปรายไหมครบั ถา้ไม่มีผมจะขอมติครบั 

ใ ค ร เ ห็ น ช อ บ กั บ ญั ต ติ น า ย ก เท ศ ม น ต รี  เ ร ื่ อ ง 

ขออนุมตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภ ัณฑ ์

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  (ค่าครุภณัฑ)์  ยกมอืขึน้ครบั  

มตทิีป่ระชมุ เอกฉนัท ์ เป็นอนัว่ำ  

สภำอนุมตัใิหโ้อนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

พ.ศ.2567  ไปต ัง้จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  คอื  

จดัซือ้เครือ่งปรบัอำกำศ  จ ำนวน  45,000  บำท        

ประธำน ฯ ต่อไปจะเขา้สู่ระเบยีบวาระที ่5 วาระอืน่ ๆ  ครบั  

ระเบยีบวำระที ่  5 เร ือ่ง  อืน่ ๆ 

ประธำน  มใีครจะอภปิรายไหมครบั  ขอเชญิ ขอเชญิท่าน ส.ท.วทิยา 

ไชยปัญญา ครบั 
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น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า  

ความจรงิผมอยากใหท่้านนายกอยู่ดว้ยครบั  แต่ไม่เป็นไร 

คื อ ว่ า   ถนนที่ ท าป ระม าณ  2  - 3  ส าย   มี ล าดยาง 

มีชาวบา้นโทรมาหาผมว่าถนนที่ท าไม่น่าผ่านการตรวจ  

แ ต่ เ ว ล า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ก ลั บ ผ่ า น  

ผ ม ไ ม่ ต า ห นิ ว่ า ผ่ า น ห รื อ ไ ม่ ผ่ า น 

แ ต่ ผ ม ต าห นิ ที่ ไม่ ร ัก ษ าผ ล ป ร ะโยช น์ ให ้ช า วบ ้า น 

แ ต่ ร ัก ษ า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห ้ ผู ้ ร ับ เห ม า ก่ อ ส ร ้า ง  

ฝ า ก ไ ป ยั ง ผู ้ บ ร ิ ห า ร กั บ ผู ้ จ ั ด ซื ้ อ จั ด จ ้ า ง  

ข น าด ค น ที่ ไ ม่ มี ค ว า ม รู ด้ ้า น ช่ า งดู ยั ง ไ งก็ ไม่ ผ่ า น 

ถนนบางสายราคาเป็นแสนเป็นลา้น เวลาขับรถ ไปก็ยุบ 

ท าถนนดี ให ้เป็ นถนน เลว ถ ้าผม เป็นสมาชิก ใหม่  ๆ 

ผ ม ใ ห ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชี ้ แ จ ง เ ล ย น ะ ค ร ั บ 

 /นำยวทิยำ  

ไชยปัญญำ. . . 



เพยีงแต่ว่าจะเตอืนว่าคร ัง้ต่อไปถา้คณุจะท างานตอ้งชว่ยกนัร ั

ก ษ า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ช า ว บ ้ า น 

เพ ราะว่ าที่ เห็ นมี แ ต่ ร ักษาผลประโยชน์ให ้ผู ้ร ับ เหมา 

ท่านประธานเห็นดว้ยไหมครบั  ผมอยากฝากเพื่อน ๆ 

สมาชกิดว้ยนะครบั ที่เราไดร้บัเลือกมาเป็น สมาชกิสภา 

น่ี ก็ จ ะ  4  ปี  แ ล ้ ว  ม า ช่ ว ย กั น เ ป็ น ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ 

ก็คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ ายบริหาร เขาก็ท าหน้าที่ เขา  

ท าถูกท าผิดก็ยกมือผ่าน  ผมไม่ไดพู้ดใหใ้ครเสียหาย 

เ พี ย ง แ ค่ อ ย า ก จ ะ ฝ า ก ค ร ั้ ง ต่ อ  ๆ  ไ ป 

ว่ า ใ ห ้ ช่ ว ย ร ัก ษ า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ช า ว บ ้ า น 

ส่วนผลจะเป็นยงัไงผมไม่ว่าเพราะทุกคนท างานผมเขา้ใจ  

ผมฟังเสยีงสะทอ้งกลบัมามีแต่ทุกคนเขา้ขา้งผูร้บัเหมาหมดเ

ลย  ขอบคณุครบั 

ประธำนสภำ ฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น  ส .ท . วิ ท ย า   ไ ช ย ปั ญ ญ า  ค ร ับ 

ทีค่อยสะทอ้นผลประโยชนข์องประชาชนในเร ือ่งของโครงกา

รรบัเหมากอ่สรา้ง  ขอเชญิท่าน ส.ท.เส็ง  ค าเสยีง 

นำยเส็ง  ค ำเสียง สมำชกิสภำฯ  เรยีนท่านประธานสภา  ท่านผูบ้รหิารทุกท่าน  

ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  เจา้หน้าที่เทศบาลทุก ๆ ท่าน 

ผม เห็ นด ้วยกับ ท่ าน  ส .ท .วิท ยา   ไช ย ปัญญ า คร ับ  

ว่าสมาชิกสภา ไม่ไปดูบา้ง ผมบอกเขาอยู่แต่เขาไม่ฟัง 

ผ ม ไม่ รู ้ว่ า ใ ค ร เป็ น ค น คุ ม ง า น  ใค ร ไป ต ร ว จ ง า น 

ว่าผ่ านหรือ ไม่ผ่ าน  ผม เห็นด ้วยกับ ท่ าน  ส .ท .วิทยา  

ไช ย ปัญ ญ า  ว่ า งบ ป ร ะม าณ ก ว่ า จ ะได ้ม ามั น ย าก 

เ อ า ม า พั ฒ น า บ ้ า น เ ร า ใ ห ้ มั น ดี ขึ ้ น 

ไม่ใชว่่าท าแลว้ไม่มีประโยชน ์ขนาดว่ารถวิง่ถนนยงัยุบเลย 

อยากใหท่้านประธานสภาคดิเอาว่ายงัไง ชาวบา้นบอกว่าให ้

สมาชิกสภาไปดูหน่อย ผมขอฝากท่านประธานสภา 

แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ท่ า น 

ใหช้่วยดูแลในเขตเทศบาลเราใหด้ีขึ น้มีคุณภาพครบั 

เพราะว่างบประมาณทีน่ าไปใชเ้ยอะมาก  ขอบคณุครบั 

ประธำนสภำ ฯ ขอบคณุท่าน ส.ท. เส็ง  ค าเสยีง  ครบั  ขอเชญิท่าน 

ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา ครบั 



น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า  

ผมขอท าความเข ้าใจว่า  ที่ผมพู ดไม่ ได ้จะต าห นิใคร 

เพียงแค่อยากใหค้ร ัง้ต่อ ๆ ไป ใหด้กีว่านี ้ผมจะตเิพือ่ก่อครบั 

ใหทุ้กท่านรกัษาผลประโยชนข์องชาวบา้นดว้ยครบั 

 ประธำนสภำ ฯ ขอบคุณท่าน ส.ท. วิทยา  ไชยปัญญา ครบั  ขอเชญิท่าน 

ส.ท.รชันี  แหวนวงษ ์

นำงสำวร ัช นี   แห วน วงษ ์ สม ำชิ กสภำฯ   เร ียน ท่ าน ป ระธานสภ า  

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน   ท่ าน ส ม าชิก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ

เจ ้าหน้าที่ เทศบาล ทุก  ๆ ท่ าน   ชุมชนหนองบัวบาน  

อยากไดป้้ายชุมชนหนองบัวบาน ตรงทางเขา้บา้นสุโข  

ทางเขา้ซอย 17  และบา้นเหล็กค่ะ  

ประธำนสภำ ฯ  ขอบคณุครบั  ขอเชญิ ท่าน ส.ท.แดง  จนัทอง 

 

               /น ำ ย แ ด ง  

จนัทอง. . . 
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นำยแดง  จนัทอง สมำชิกสภำฯ เรยีนท่านประธานสภา ท่านผูบ้รหิารทุกท่าน  

ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  เจา้หน้าที่เทศบาลทุก ๆ ท่าน 

ผ ม สั ง เ ก ต ดู โ ค ร ง ก า ร จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม 

ที่ท างานหลายโครงการแลว้ ผมดูแลว้ไม่ ได ้อะไรเลย  

ผ ม ยั ง ดี ใ จ เ ล ย ที่ ช า ว บ ้ า น เ ข า ติ ติ ง ม า 

มี ผ ล ก ร ะ ท บ กั บ ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ค น ค ร ั บ 

เพ ร า ะ เร า มี ก อ งช่ า งที่ เ ป็ น แ บ บ นี้  อ ยู่ ใ น เท ศ บ า ล 

เข า ไม่ ไ ด ้ตั้ ง ใ จ ที่ จ ะ ไ ป ดู ง า น ให ้อ า เภ อ เจ ร ิญ ขึ ้ น  

ผมอยู่มาเกอืบจะ 10 ปี แลว้  ถนนทีส่รา้งมาไม่เคยอยู่ไดถ้ึง 

3 ปี พัง ชาวบา้นไม่ไดอ้ะไรเลย ไดค้วามทุกขอ์ย่างเดียว  

ที่ เลือกตั้งมาแต่ละคร ัง้ชาวบ ้าน เขาให ้โอกาสทุกคน 

แ ต่ เ ร า เอ า ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ใ ห ้ โ อ ก า ส ช า ว บ ้ า น เล ย 

ถ ้ า มี ช่ า ง แ บ บ นี้ ต่ อ ใ ห ้ มี ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ป็ น ล ้ า น 

เท ศ บ า ล เร า ก็ จ ะ อ ยู่ แ บ บ นี้ ไ ม่ ไ ด ้ เจ ร ิญ ไ ป ไ ห น  

การตรวจรบังาน เช็นงานแต่ละคร ัง้ไม่ผ่านเลยซกังาน เชน่ 

ถนน เทศบาล  5   ผมไม่ อยากจะผ่ าน เลยถนน เส ้น นี ้



อยากจะตดัมือตวัเองทิง้ดว้ยซ า้ไปที่อนุมตัิโครงการนีใ้หไ้ป 

เ พ ร า ะ มั น ไ ม่ ไ ด ้ อ ะ ไ ร เ ล ย 

ผ ม ไ ม่ รู ้ จ ะ อ ธิ บ า ย ค า ไ ห น ใ ห ้ ทุ ก ท่ า น ฟั ง 

ว่ า เ ร า ม า ท า ง า น ไ ม่ ไ ด ้ ม า ท า ล า ย 

งบประมาณกว่าจะไดม้าจดัสรรมาแต่ละโครงการมีแต่โครงก

ารดีๆ ทัง้น้ัน ผมดใีจทีม่ีโครงการใหญ่ๆ งบประมาณเป็นลา้น 

มันมีบางโครงการที่ไม่ด าเนินการสกัที ชาวบา้นเขาถาม  

อ ย าก ท ราบ ว่ า มั น เล ว ร า้ ย ข น าด น้ั น เล ย ห รือ ค ร ับ 

ขนาดลาดยางหนา้บา้นรองประธานสภาฯ ยงัเป็นคลื่นเลย  

ผมยังงงเลยใชส้มองส่วนไหนท า เอาสมองไหนคุมงาน  

เป็นช่างอะไรให ้เขามาตรวจงานแล ้วรบัๆ  อย่ างเดียว  

มนัไม่ได ้ชาวบา้นเขารูถ้า้เขามโีอกาสมาน่ังตรงนีเ้ขาด่าแลว้ 

แต่เขาไม่มีสิทธิ ์และเร ือ่งท าความสะอาดตามซอยต่างๆ  

ตอนได ้นายกใหม่ ๆ  สะอาด  แต่หลังๆ  มาดู ไม่ ได ้เลย 

มี แ ต่ ดิ น ทั้ ง น้ั น เล ย  ไม่ รู ค้ น ก วาดห าย ไป ไหนหมด  

เ ห็ น ร ั บ ค น ง า น เข ้ า ม า เ ร ื่ อ ย  ๆ  ไ ป ไ ห น ห ม ด 

ฝากคณ ะผู ้บ ร ิหารด ้วยครบั   ให ้ก าช ับมากว่า นี้ครบั  

และเร ือ่งรถขนดิน เราไม่มีมาตรการอะไรเลยหรือครบั  

ดินตกเกลื่อนเต็มถนน  แลว้เทศกิจเราจา้งมาท าไมครบั 

ไม่ใหเ้ขาไปก าชบัรถขนดินบา้งครบั  ถนนเทศบาล 5  

สั ญ ญ า เ ร า ยั ง เ ห ลื อ อ ยู่ ไ ห ม 

เ ร า ส า ม า ร ถ เ อ า เ งิ น ป ร ะ กั น ไ ป ซ่ อ ม ไ ด ้ ไ ห ม  

ฝากฝ่ายบรหิารดแูลดว้ยครบั  

ประธำนสภำ ฯ  ขอบคุณครบั ท่าน ส.ท.แดง  จนัทอง  ขอเชญิท่าน ส.ท.เส็ง   

ค าเสยีง 

นำยเส็ง  ค ำเสียง สมำชิกสภำฯ   เรยีนท่านประธานสภา  ถนนเทศบาล 5  

กับ ถ น น เท ศ บ าล  7   ใก ล ้ก ัน ได ้ร ับ ค ว าม เสี ย ห าย  

ฝ า ก ใ ห ้ ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า  ไ ป เ ยี่ ย ม เ ยี ย น  

ดแูลบา้นเมอืงดว้ยครบั   

ประธำนสภำ ฯ ขอบคณุท่าน ส.ท. เส็ง  ค าเสยีง  ครบั ขอเชญิท่าน 

ส.ท.วทิยา ไชยปัญญา ครบั 

น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า 

เป็นความเดือดรอ้งของชาวบา้น  อยากใหท้ าความสะอาด 



ถนนบา้นสุโข – โคกเจรญิ  ฝากไปยงัท่านประธานดว้ยครบั 

และอีกเร ือ่งหน่ึงมันมีป้ายตรงบา้นสุโขมันบังวิส ัยทัศน ์

ป้ า ย มั น เ ป็ น โ ค ร ง เ ห ล็ ก  แ ล ะ มี ห ญ ้ า ร ก 

เว ล า ค ่ า คื น ม อ เต อ ร ไ์ ซ ต ์ขั บ ผ่ า น จ ะม อ ง ไ ม่ เ ห็ น 

ท า ให ้ก า รขั บ ขี่ ย า น พ าห น ะอ า จ เกิ ด อัน ต ร า ย ได ้

อ ย า ก ใ ห ้ ย ก ป้ า ย ขึ ้ น ค ร ั บ 

เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง พี่ น้ อ ง เ ร า ค ร ั บ  

แ ล ะ อ ย า ก ข อ บ คุ ณ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ร ั้ ง ที่ แ ล ้ ว 

ที่ไปท าความสะอาดใหค้รบั และอีกเร ือ่งหน่ึงคือ น ้าประปา 

ถา้น ้าขาด ความเดือดรอ้นน่าจะตามมาในไม่กีว่นัขา้งหนา้ 

อยากจะฝากท่านรองไพ  บุญชว่ย  ท าไมถงึท าระบบน ้าหยด 

สูบน ้าจากพืน้ดินหรอืโซล่าเซลล ์มนัไม่มีที่ไหนหรอกครบั 

ที่ ดึ งน ้ า โช ล่ า เซ ลล ์ห ยดล งส ระเพื่ อท า ร ะบบป ระป า 

เพราะไหลแบบหยด ๆ   ผม 

             

/ว่ามนัเป็นการ. . . 
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ว่ า มั น เ ป็ น ก า ร สิ ้ น เ ป ลื อ ง  

อะไรที่มันไม่คุม้ผมว่าอย่าท าเลยครบั ที่ผมติก็ติเพื่อก่อ  

ผ ม เห็ น ใจ ท่ าน ค ร ับ  อ ย ากฝ าก ท่ าน ป ร ะธ าน ค ร ับ 

อ ะ ไ ร ที่ พ อ จ ะท า ก็ ท า อ ะ ไ ร ที่ ไ ม่ พ อ ท า ก็ อ ย่ า ท า 

เพราะผมว่ามนัเป็นการสิน้เปลอืงงบประมาณ  ขอบคณุครบั 

ประธำนสภำ ฯ ขอบคุณ ท่าน ส.ท. วิทยา  ไชยปัญญา ครบั  ขอเชิญ 

ท่านรองไพ  บุญชว่ยครบั 

นำยไพ บุญชว่ย รองนำยกฯ  เ ร ี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ 

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน   ท่ าน ส ม าชิก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ 

เจา้หน้าที่เทศบาลทุก ๆ ท่าน เร ือ่งวิกฤตน ้าประปาช่วงนี ้

ผ ม จ ะ ชี ้ แ จ ง เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ๆ ไ ป น ะ ค ร ั บ   คื อ 

ช่ ว ง นี้ ก า ร ใช ้น ้ า ป ร ะป า เกื อ บ จ ะ  2 0 0 0   มิ เต อ ร ์

ทุ ก ห ลั ง ค า จ ะ ร ด ห ญ ้ า ร ด ส ว น อ ะ ไ ร ก็ แ ล ้ ว แ ต่  

ส่ ว น ก า ร ผ ลิ ต น ้ า ป ร ะ ป า 

ที่มาจากห ้วยบ ้านก าแมดก็ผลิตได ้ปกติ แต่ไม่พอใช ้ 



พ อ ไ ม่ พ อ ใ ช ้ก็ ต ้ อ ง สู บ น ้ า ที่ ส ร ะ บ ้ า น สุ โ ข ช่ ว ย 

สู บ ไ ป สู บ ม า น ้ า ห ม ด      ก็ เล ย เห็ น เค รื่อ ง ดี เซ ล 

ไม่ไดใ้ชม้านานหลายปีแลว้ ก็เลยเอาไปสูบจากหว้ยวงัจาน 

สู บ ทั้ ง ว ั น จ น ถึ ง ต อ น เ ย็ น 

สูบได ้มาก็ผลิตน ้ าประปาก็ใชห้มดทุกวัน ไม่มีน ้ าเก็บ 

ถา้ไม่สูบชว่ย น ้าประปาก็ผลติไม่พอใชอ้กี น ้าขุ่น  น ้าเหลอืง 

แต่ละวนัผมก็ขี่รถดูแต่ละบา้นรดหญา้บา้ง รดตน้ไมบ้า้ง 

สารพัด  เดี๋ยวนี้น ้ าบ ้านก าแมดสูบไม่ ได ้มา 5 ว ันแล ้ว 

น ้ ามัน ลึก  เค ร ื่อ งมันพั ง  ก็ เอ า ท่ อ ไป ต่ ออีก  1  เม ต ร 

ส่วนน ้ าที่อยู่ ห ้วยวังจาน ก็สูบมาได ้ 3  นิ้ว  ว ัน ต่อวัน  ๆ 

ส่ วน ที่ ม าช่ ว ย ก็ คื อ รถ ดับ เพ ลิ งบ ้า ง   รถน ายกบ ้า ง  

ส่วนแผงโซล่าเซลล ์จะคุม้หรอืไม่คุม้ก็แลว้ แต่มุมมอง คือ 

ค วามป ระส งค ์ก็ คื อ อย ากช่ วย ให ้มัน เพิ่ ม ขึ ้น ม าอี ก 

ถ ้า มี แ ด ด มั น สู บ ขึ ้น   อ ย าก ที่ ท่ า น  ส .ท .วิ ท ย าพู ด 

ผ ม ก็ เจ อ กั บ ท่ า น ทุ ก เช ้า  ส่ ว น ท า ง า น ช ้า ห รือ เร็ ว 

ความใส่ใจผมก็ว่าผมเต็มที่แลว้  แต่บางทีมนัก็ไม่ไดด้ ั่งใจ 

เลิ ก ป ร ะชุ ม นี้ ผ ม ก็ ต ้ อ ง ไ ป ดู น ้ า บ ้ า น ก า แ ม ด อี ก 

ท ้ า ย นี้ อ ย า ก ฝ า ก ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ท่ า น 

ถา้ชาวบา้นถามท าไมน ้าไหลชา้ ท าไมน ้าขุ่น ท าไมน ้าเหลอืง  

ส่วนนี้ผมยอมรบัว่ามันผลิตไม่ทนั มนัเป็นปัญหาทุกอย่าง 

ผ ม ก็ ต า ม แ ก ้ อ ยู่ ค ร ับ  ต ้ อ ง ข อ อ ภั ย ด ้ ว ย ค ร ับ 

สดุทา้ยก็ฝากทุกท่านดว้ยครบั  

ประธำนสภำ ฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น  ร อ ง ไ พ   บุ ญ ช่ ว ย ค ร ั บ  

อ ย า ก น า เ ร ี ย น ไ ป ยั ง ค ณ ะ ผู ้ บ ร ิ ห า ร 

ม า ต ร ใ น ก า ร ใ ช ้ น ้ า ก ั บ ม า ต ร ช า ว บ ้ า น 

มัน ต รงกัน ห รือ เป ล่ า ค ร ับ กับ ก า รผ ลิ ต แล ะจ่ า ยน ้ า 

ส ม มุ ติ ว่ า เ ร า ผ ลิ ต น ้ า  1 , 0 0 0   ห น่ ว ย  

เราไปเก็บกบัชาวบา้นถงึ 1,000 หน่วย  มนัมนี ้าร ัว่หรอืเปล่า  

ขอเชญิ ท่านรองไพ  บุญชว่ยครบั 

นำยไพ   บุญชว่ย   รองนำยกฯ  เ ร ี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ที่ เ ค า ร พ  

ส่ ว น นี้ ผ ม ข อ ต อ บ เพิ่ ม เติ ม   ส่ ว น น ้ า ร ั่ ว ห ร ือ ไม่ ร ั่ ว  

มนัเชค็ไม่ไดค้รบั เพราะกจิการประปาปรางคก์ู ่มนัมมีาตัง้แต่ 

พ .ศ . 2536   ส่ วน ร ั่ว  100  % แต่ ไม่ รู ม้ ัน ร ั่วต รงไหน 



ถ ้ า มั น แ ล ้ ง มั น ก็ ผุ ด ขึ ้ น  ถ ้ า ไ ม่ แ ล ้ ง ก็ ไ ม่ ผุ ด 

เ ดิ น ห า ทุ ก วั น ไ ม่ ไ ด ้ น่ิ ง น อ น ใ จ 

ถ ้ า พี่ น้ อ ง เ ท ศ บ า ล เ ห็ น ก็ ใ ห ้ ร ี บ แ จ ้ ง ม า ค ร ั บ 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร แ ก ้ ไ ข ก็ ไ ม่ ม ี

ส่ ว น ไ ห น ที่ ผ ม จ ะ ท า ไ ด ้ ช่ ว ย ไ ด ้

เสยีค่าใชจ้า่ยผมก็จา่ยเองไม่เคยบ่น ขอบคณุครบั   

ประธำนสภำ ฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น  ร อ ง ไ พ   บุ ญ ช่ ว ย ค ร ั บ 

ต่ อ ไ ป ผ ม จ ะส อ บ ถ า ม โ ค ร ง ก า ร ส น า ม ฟุ ต บ อ ล  

ว่าด าเนินการถึงไหนครบั  ผู ้รบัจา้งฟันงานน้อยไม่ ได ้ 

ค น ที่ เ ส น อ ม า เ ย อ ะ ไ ด ้

อยากใหผู้เ้กีย่วขอ้งมาชีแ้จงใหส้มาชกิสภาทราบดว้ยครบั 

ขอเชญิ คณุวไิลวรรณ  พาสดา   ครบั 

            

/นำงวไิลวรรณ. . . 

 

- 10 - 

นำงวิไลวรรณ พำสดำ  เลขำนุกำรสภำฯ  เรยีนท่านประธานสภาที่เคารพ  

ตามที่ทางท่านประธานสภารบัเร ือ่งมาจากท่านสมาชิก  

ถามว่าการสรา้งโครงการสนามกีฬาชุมชน ที่จ่ายขาดไป  

4 ,4 2 1 ,0 0 0   บ าท  ต ้อ งด า เนิ น ก า ร   E-BIDDING  

ขั้ น ต อ น นี้ เร า มี ก า ร พิ จ า รณ า ร่ า งข อ บ เข ต ง า น 

คอืเราท าขัน้ตอนทุกอย่างจนถงึขัน้ตอนทีผู่ร้บัจา้งเขา้มาเสน

อราคากบัเรา  ผูย้ืน่เสนอ ราคามีทัง้หมดประมาณ  11  ราย  

แ ต่ ว ั น ที่ ม า ร ั บ เ อ ก ส า ร  

เ ร า มี ก า ร ร่ า ง ข อ บ เข ต ง า น ที่ ล ะ เ อี ย ด ม า ก  

ไม่ ว่ า จ ะเป็ น หญ ้ า เที ย ม  ว ัส ดุ ที่ ใช ้ใน ก ารท า สน าม 

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง  ๆ   

ซ ึ่ งบ า งอย่ า งต ้อ งมี ก ารร ับ รอ งคุณ สมบัติ จ าก ฟี ฟ่ า  

แ ล ะมี ตั ว แ ท น แ ค่ ไม่ กี่ แ ห่ ง   มั น มี ปั ญ ห าต ร งที่ ว่ า 

ตั ว แ ท น ที่ ไ ด ้ม อ บ ม า เข า ไม่ ได ้ข า ย ให ้ก ั บ ทุ ก เจ ้า 

บ า ง ที่ ที่ จ ะ ไ ป ข อ ซื ้ อ กั บ เข า แ ต่ เข า ไ ม่ ข า ย ใ ห ้

ก็ เล ย เกิ ด ปั ญ ห า เห มื อ น ที่ ท่ า น ป ร ะธ า น ส ภ า ว่ า 

ค น ที่ ร า ค า ต ่ า ไ ม่ ไ ด ้  ค น ที่ ร า ค า สู ง ไ ด ้ 



เพ รา ะว่ า เรา ก าห น ดข อบ เข ต งาน เย อ ะพ อสมค วร 

เพื่ อ ค ว า ม คุ ้ ม ค่ า กั บ ง บ ป ร ะม าณ ที่ ต ้ อ ง เสี ย ไ ป 

ไ ม่ ใ ช่ จ ะ เ อ า อ ะ ไ ร ม า ใ ห ้ เ ร า ก็ ไ ด ้ 

แ ต่ ค น ที่ ม ายื่ น มัน ไม่ ต ร งกับ คุณ สมบัติ ที่ เร าตั้ ง ไ ว ้

ค ณ ะก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ป ร ะ ก า ศ ผ ล ผู ้ ช น ะ 

แ ล ้ ว ค ณ ะก ร ร ม ก า ร แ จ ้ ง ผู ้ ร ับ จ ้า ง ทุ ก ค น ท ร า บ 

ผู ้ ร ั บ จ ้ า ง เข า ไ ม่ พ อ ใ จ ผ ล ที่ ป ร ะ ก า ศ อ อ ก ม า 

ผู ้ ร ั บ จ ้ า ง ที่ ไ ม่ ไ ด ้ เ ข า ยื่ น อุ ท ธ ร ณ ์ 

ซึง่ในระเบียบในการจดัซือ้จดัจา้งตาม พรบ.จดัซือ้จดัจา้ง 

พ . ศ . 2 5 6 0 

ถา้ผูร้บัจา้งมีการอุทธรณ์ขึน้มาเราจะตอ้งรบัเร ือ่งอุทธรณ ์

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาของเทศบาลแลว้เสนอความเห็นใ

ห ้ ท่ า น น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี

ซึง่คณะกรรมการพจิารณาไม่เห็นดว้ยกบัผูร้บัจา้งทีย่ืน่อทุธร

ณ์   เ ร า ยั ง ยื น ยั น ผ ล ก า ร ช น ะ ที่ เ ร า ป ร ะ ก า ศ 

ซึง่ขัน้ตอนนีท่้านนายกรบัทราบและเห็นตามคณะกรรมการ

พิ จ า ร ณ า ข อ ง เ ท ศ บ า ล  

ก็ เ ล ย ส่ ง เ ร ื่ อ ง ไ ป ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุ ท ธ ร ณ ์ 

ตามพระราชบัญญัติจดัซือ้จดัจา้งที่อยู่ที่กรมบัญชกีลาง 

ซึ่ ง ข ณ ะ นี้ อ ยู่ ใ น ขั้ น ต อ น นี ้

ก็ คื อ เ ร ื่ อ ง ส่ ง ไ ป แ ล ้ ว ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  

ตอ้งรอคณะกรรมการกรมบญัชกีลางพิจารณาว่าเทศบาลพิ

จารณาถูกตอ้งแลว้ ก็จะมีการจดัซือ้จ ัดจา้งต่อไปไดเ้ลย 

แต่ถา้คณะกรรมการจากกรมบญัชกีลางพิจารณาเห็นว่า 

ผลการพิจารณาของเทศบาลเราไม่ถูกตอ้งเห็นควรยกเลิกป

ร ะ ก า ศ ร า ค า น้ั น 

เทศบาลต ้องยกเลิกประกาศและต ้องประกาศผลใหม่  

ขัน้ตอนนีก็้เลยอยู่ทีค่ณะกรรมการอุทธรณข์องกรมบญัชกีล

า ง  ร อ ใ ห ้ ท า ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง แ จ ้ ง ม า  

จงึน าเรยีนมาเพือ่ทราบค่ะ  

ประธำนสภำ ฯ ขอบคณุคณุวไิลวรรณ  พาสดา  

ทีม่าน าเรยีนใหส้มาชกิสภาทราบ ขอเชญิท่าน ส.ท.วทิยา 

ไชยปัญญา ครบั 



น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า  

ผ ม อ า จ เ ป็ น ค น ที่ เ ข ้ า ใ จ ย า ก ห น่ อ ย ค ร ั บ 

ผมไม่เขา้ใจว่าจา้งถูกหรอืแพง  ค่า TOR คุณสมบตัขิองงาน 

เ ห ล็ ก เ ท่ า ไ ห ร่  ปู น เ ท่ า ไ ห ร่   ท ร า ย เ ท่ า ไ ห ร ่

จากที่ค าอธิบ ายของท่ าน เลขาสภาฯ  ผมส รุปได ้ว่ า 

ที่ มั น แ พ ง เ พ ร า ะ ว่ า ค่ า ว ั ส ดุ มั น แ พ ง 

แ ต่ ข อ ง แ ท ้ ข อ ง ที่ ย อ ม ร ั บ จ า ก ทั่ ว โ ล ก 

แลว้งานที่ เราด าเนินการมาหลายๆโครงการที่ผ่ านมา 

เรายังไม่ถามถึง เร ื่อ งนี้ เลย   มี แ ต่ท า เสร็จก็ เซ็น ร ับ  ๆ 

งานนีท้ าไมตอ้งไปเอาของแพง  แลว้บอกว่าของถูกใชไ้ม่ได ้ 

มนัน่าสงสยัตรงไหน  ตรงทีว่่าไปจา้งของแพงของถูกไม่เอา 

ถ ้ า เ ร า จ ้ า ง ข อ ง แ พ ง เ ร า ก็ ไ ด ้ ง า น ชิ ้ น นี ้

แต่เราไม่สามารถแยกแยะไดเ้ลยว่าค่าของวสัดุทีว่่าทรายละเอี

ย ด ดี  หิ น ดี  ใ ค ร เ ป็ น ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ 

ฉะน้ันเร ือ่งนีผ้มว่าถา้ยงัตอบไม่ชดัเจน น่าจะเอาไวก้่อนไหม  

สมยัหนา้ค่อยด าเนินการใหม่          ขอบคณุครบั 

        

 /ประธำนสภำฯ . . . 
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ประธำนสภำ ฯ ขอบคุณ ท่าน ส.ท. วิทยา  ไชยปัญญา  ขอเชิญ ท่าน 

ส.ท.แดง  จนัทอง ครบั 

น ำ ย แ ด ง   จ ั น ท อ ง  ส ม ำ ชิ ก ส ภ ำ ฯ  เ ร ี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า 

ท่านประธานครบัเร ือ่งถนนทีผ่มถามคณะผูบ้รหิารยงัไม่ตอบ

ผมเลยครบั  ขอเชญิท่านรองวจิติร   แหวนวงษ ์ ครบั 

นำยวจิติร  แหวนวงษ ์รองนำยกฯ เรยีนท่านประธานสภา  ท่านผูบ้รหิารทุกท่าน  

ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  เจา้หน้าที่เทศบาลทุก ๆ ท่าน 

ข อ บ คุ ณ ส า ห ร ั บ ค า ถ า ม ค ร ั บ  

โดยสรุปแลว้ก็มีแต่ที่จะรกัษาผลประโยชน์ใหช้าวบา้น 

ซึ่ งต รง นี้ เอ งท า ง ฝ่ า ยบ ริห า ร  ผ มข ออ นุญ าต เร ิ่ม ที ่

ถ น น ที่ ก่ อ ส ร ้ า ง แ ล ้ ว ไ ม่ ไ ด ้ คุ ณ ภ า พ  

ซึง่ตรงนีม้นัเป็นงานฟันราคามาแลว้ฝ่ายบรหิารมหีนา้ทีบ่รหิา

รสญัญาเท่าน้ันเองครบั ส่วนการด าเนินการควบคุมงาน 

คณ ะกรรมการต รวจงาน เป็ นของเจ ้าหน้ าที่ ป ร ะจ า 



เ ร า ก็ ใ ห ้ เ กี ย ร ติ วิ ช า ชี พ ข อ ง วิ ช า ชี พ ช่ า ง 

เราไม่สามารถล่วงรูไ้ด ้ก็คือ ผมก็มองเห็นเหมือนทีท่่านเห็น 

แ ต่ ว่ า เ ร า มี วิ ธี ก า ร ไ ห น ช่ ว ย กั น แ ก ้ ปั ญ ห า 

บ า ง ที เ พื่ อ ที่ จ ะ อ ยู่ ด ้ ว ย กั น อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข 

เราใหเ้กียรติเจา้หน้าที่ คณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

ช่างเรารูว้่าเขาเป็นยังไง  แต่เราก็ใหเ้กียรติวิชาชีพช่าง  

ผ มก็ เลยว่ า ต่ อ ไปถ ้ามี โอกาสผมจะดู แล ให ้ดี ก ว่ า นี ้

เราอาจจะมีคณะกรรมการประชาคมช่วยกันตรวจสอบ 

แ ต่ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ที่ ก่ อ ส ร ้ า ง 

เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ย กัน เป็ น หู เป็ น ต าต รว จ ส อบ ผู ้ร ับ จ ้า ง 

ส่ ว น เ ร ื่ อ ง โ ค ร ง ก า ร จ่ า ย ข า ด ต่ า ง  ๆ 

ทางนายกเองก็ไม่น่ิงนอนใจมนัก็อยู่ในหว้งเวลาทีบ่รหิารจดัก

า ร ไ ด ้

ก็เลยใหท้างเจา้หนา้ทีพ่สัดปุระกาศโครงการกอ่สรา้งวางท่อร

ะ บ า ย น ้ า สี่ แ ย ก ห อ ย จู บ  โ ค ร ง ก า ร ถ น น 

คสล.เสน้หน้าวดับา้นพิมาย เอา 2 โครงการใหญ่  ๆก่อน  

ส่ ว น โ ค ร ง ก า ร เ ล็ ก  ๆ  ก็ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ร อ ไ ด ้

เ พ ร า ะ ถ ้ า เ ร า ล ง พ ร ้ อ ม กั น ที เ ดี ย ว  

ก า ร ค ว บ คุ ม ง า น ข อ ง ช่ า ง ก็ จ ะ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ 

ข อ บ คุ ณ ท า ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ท่ า น 

ทีเ่ป็นห่วงว่าการกอ่สรา้งแต่ละโครงการทีผ่่านมาบางเสน้ก็ไม่

ไดคุ้ณภาพ  ผมก็เขา้ใจ  เพียงแต่ว่าเราจะชว่ยกนัแบบไหน 

ใหผ้ลออกมาสมัฤทธิผ์ลเป็นประโยชนต่์อพีน่อ้งประชาชนขอ

ง เ ร า  

ส่วนเร ือ่งความสะอาดผมว่าบรบิทของชมุชนเรามีทัง้ตน้ไม ้ 

ไ ก่ เ ขี่ ย   ล ม พั ด  มี ทั้ ง ร ถ ข น ดิ น วิ่ ง 

โดยอ านาจหนา้ทีข่องเทศกจิไดแ้ค่มองส่วนอ านาจหนา้ทีท่ีจ่ะ

ควบคุมการจราจรมนัเป็นของเจา้หนา้ทีต่ ารวจอ านาจตรงเล

ย   เ ร า แ ก ้ ปั ญ ห า ไ ม่ ไ ด ้ ไ ด ้ แ ค่ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 

ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เจ ้ า ข อ ง ร ถ ข น ดิ น  น า ย ห น้ า 

อย่าบรรทุกเกนิขนาดและเลยเวลา ก าหนดเวลา 08.00 น.  

ถึง 16.00  น. ใหห้ยุดวิง่ เราไม่ไดน่ิ้งนอนใจด าเนินการอยู่  

ขอเรยีนชีแ้จงแค่นีค้รบั 



ประธำนสภำ ฯ ขอบคุณ ท่านรองวิจิตร   แหวนวงษ ์  ครบั    ขอเชิญ 

หวัหนา้ณัฐพงศ ์ อสพิงษค์รบั   

นำยณั ฐพ งศ ์ อสิพ งษ ์ ผอ.กองกำรศึกษำ   เร ียน ท่ านประธานสภา  

ท่ าน ผู ้บ ร ิห า ร ทุ ก ท่ าน   ท่ าน ส ม าชิก ผู ้ท ร ง เกี ย รต ิ  

เ จ ้ า ห น้ า ที่ เ ท ศ บ า ล ทุ ก  ๆ  ท่ า น 

ผมในฐานะประธานพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีจ่ะมาด าเนินการกอ่

สรา้งสนามกีฬาชุมชน  ผลการพิจารณา คือล าดับที่ 1 

ที่ เสนอราคาต ่ าสุ ดที่ ไม่ ได ้ พิ จ ารณ าจากร่า ง  TOR 

คอืคุณสมบตัขิอ้แรกคอื  ผูท้ีเ่สนอราคาต ่าสดุในดา้นล าดบัที ่

1 ตอ้งผ่านระดับฟีฟ่า ฟีเฟอร ์ ในระดับฟีฟ่า มันจะมี 2 

ร ะ ดั บ คื อ  ร ะ ดั บ ฟี เ ฟ อ ร ์  แ ล ะ ส แ ต น ด า ด  

แต่ของเราก าหนดต ้องเป็น ระดับระดับ ฟี ฟ่ า ฟี เฟอร ์  

ข อ ง เ ข า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ส แ ต น ด า ด 

ไม่ตรงกบัคณุสมบตัทิีเ่ราก าหนด และอกีอย่างตวัอย่าง 

/หญา้ทีเ่ขาส่งมา… 
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 หญา้ทีเ่ขาส่งมาของเราก าหนดว่าหญา้เทยีมทีเ่ราจะใชต้อ้งเ

ป็ น แ บ บ  2  สี ใ น ก ร ะ จุ ก เดี ย ว  แ ต่ ข อ ง เข า ไ ม่ ม ี

เ ข า ส่ ง ม า เ ป็ น สี เ ดี ย ว 

ของเทศบาลก าหนดว่าหญา้เทียมตอ้งเป็นแบบใยสงัเคราะห ์

ไม่ เจ า ะ รู  เพ รา ะว่ า มั น จ ะ เป็ น ร ะบ บ ร ะบ า ย น ้ า ได ้ด ี

และราคาแพงกว่า แต่ทีเ่ขาส่งมามีเฉพาะหญา้เทียมทีเ่จาะรู 

ซ ึ่ ง ร า ค า ต ่ า ก ว่ า 

ซ ึง่เราไดส้อบถามเขาใหด้ าเนินการจดัหาหญา้เทยีมทีไ่ม่ตอ้ง

เ จ า ะ รู ม า  แ ต่ เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ห า ไ ด ้ 

เ มื่ อ เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ห า ไ ด ้ เ ร า จึ ง ป ร ั บ ต ก ไ ป 

ส่วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของกาวเขาก็ไม่ผ่านเหมือนกัน 

ส่ วน ผู ้ร ับ จ ้า งที่ ผ่ าน เข ามี คุณ สมบัติ ต าม ร่า ง  TOR  

เ ร า เ ล ย พิ จ า ร ณ า ใ ห ้ เ ข า ไ ด ้

แต่ตอนนีส้่วนทีเ่ขาไม่ไดเ้ขายืน่อุทธรณใ์หก้รมพิจารณาอยู่  

จงึน าเรยีนชีแ้จงเท่านีค้รบั 



ประธำนสภำ ฯ ขอบคณุผอ.ณัฐพงศ ์  อสพิงษ ์

ทีม่าน าเรยีนใหส้มาชกิสภาทราบ ขอเชญิท่าน ส.ท.วทิยา  

ไชยปัญญา ครบั 

น ำย วิท ย ำ   ไช ย ปัญ ญ ำ  ส ม ำชิ ก ส ภ ำฯ  เร ีย น ท่ าน ป ร ะธ าน สภ า 

ข ้ อ แ ร ก ที่ ผ ม อ ย า ก ท ร า บ 

คือราคาต่างกนัมากเท่าไหร่ระหว่างของแทก้บัของเทียม 

ส่ วนมากข ้าราชการเราที่ท างาน  ของแท ้คือ เงิน เต็ม 

เวลา เรา เขี ยนแบบ วัสดุ มีหมด  ทราย เต็ม  เห ล็ก เต็ ม 

แต่ซองเยอะแยะไป ถา้คิดว่าผมพูดผิดหรอืกล่าวหาใคร 

ก็ ล อ งดู ก็ ไ ด ้  ที่ ผ ม ฟั ง มี ปั ญ ห าคื อ  ห ญ ้ า กั บ ก า ว 

ดี ไ ม่ พู ด ท ร า ย ม า ด ้ ว ย  TOR 

คือการว่าจ ้า งการจัดสรรและค่ าของวัสดุที่ น า เสนอ 

ทีนี้ใครเป็นคนดูของค่า  TOR เหล่าน้ัน ในทีมงานของเรา 

ถ ้ า เ ข า เ อ า ข อ ง ไ ม่ ดี ม า มี ค น รู ้ ไ ห ม 

ผ ม ไ ม่ มั่ น ใ จ ว่ า น า ย ช่ า ง เ ร า รู ้ ห ร ื อ เ ป ล่ า 

เพ ร า ะ ส่ ว น ใ ห ญ่ ง า น ร า ช ก า ร เ ร า ที่ ร ั บ เห ม า 

เวลาพูดใชแ้ต่ของจรงิ ของแท ้แต่เวลาไปตรวจงานจรงิ ๆ 

แลว้ เป็นของไม่มีคุณภาพหมด อาจจะมีบางที่ผสมกนัมา  

เพือ่ใหผ้่าน  ฉะน้ันผมเลยถามว่าค่าต่างเท่าไหร ่ 

ประธำนสภำ ฯ ข อบ คุณ ท่ าน  ส .ท . วิ ท ย า   ไช ย ปัญ ญ า  ข อ เชิญ  

หวัหนา้ณัฐพงศ ์ อสพิงษค์รบั   

นำยณั ฐพ งศ ์  อสิพ งษ ์ ผอ .กองกำรศึกษำ  เร ียน ท่ านประธานสภา 

เ น่ื อ ง จ า ก เ ร า เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า 

เ ร า จ ะ พิ จ า ร ณ า ต า ม ร่ า ง ที่ ก า ห น ด ม า 

เร า ไ ม่ ส า ม า ร ถ รู ้ไ ด ้ ว่ า ตั ว ไ ห น ดี ก ว่ า  ไ ม่ ดี ก ว่ า 

เพราะว่าตรงน้ันจะเป็นการก าหนดพิจารณาราคากลาง 

ส่วนผมเขาเขียนมาว่าหญา้ตอ้งเป็น 2 สี ผมก็ตอ้งดูว่ามี 2 

สี ไ ห ม  ห ญ ้ า เ ป็ น แ บ บ เ จ า ะ รู  ห ร ื อ ไ ม่ เ จ า ะ รู 

ผมก็ตรวจตามตวัอกัษร ส่วนราคาเท่าไหร ่แพงกว่า ดีกว่า 

ตอ้งเป็นของคณะกรรมการพจิารณาและชา่งเป็นคนก าหนด

ตวันีม้า  ราคากลางผมเลยไม่สามารถตอบไดค้รบั  

ประธำนสภำ ฯ ขอบคณุครบั มท่ีานใดจะน าเสนอไหมครบั  

ถา้ไม่มผีมขอปิดการประชมุครบั 



 

 

                                          ปิดประชุมเวลำ     

11.30   น. 

 

 (ลงชือ่)          

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

          (นางนุชจริา      สงสยั) 

                                                  ผูช้ว่ยนักทรพัยากรบุคคล 

 

 

                              

/(ลงชือ่). . . 
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 (ลงชือ่)                               

ผูต้รวจบนัทกึรายการการประชมุ 

          (นางวไิลวรรณ    พาสดา) 

          หวัหนา้ส านักปลดัเทศบาล  

 

(ลงชือ่)                               

ผูต้รวจบนัทกึรายการการประชมุ 

        (นางวไิลวรรณ    พาสดา) 

หวัหนา้ส านักปลดัเทศบาล รกัษาราชการแทนปลดัเทศบาล 

 

 

(ลงชือ่)                                

ผูต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุ 

       (นายเทพธนกลุ   จนัทรสาร) 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางคก์ู่ 

 



 

คณะกรรมการสามญัไดต้รวจบนัทกึรายงานการประชมุเมือ่วนัที ่ 1  มนีาคม  25๖7  

แลว้ถกูตอ้ง 

 

 

ลงชือ่)                                         (ลงชือ่)                                      (ลงชือ่) 

         (นายประวทิย ์    จนัทะวงษ)์              (นางสภุาพร    เรยีงทอง)                

(นายจรสัพงษ ์  ม่วงอ่อน) 

       ประธานคณะกรรมการสามญัฯ                 กรรมการสามญัฯ                         

กรรมการสามญัฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


